

ประจำวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2559

### "ข้าวหอมไทย" ชนะเลิศข้าวดีเด่นของโลกในปีนี้อาจงาน World Rice Conference

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่าจากการจัดประกวดข้าวดีเด่นของโลกประจำปี 2016 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน The World Rice Conference ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ผลปรากฏว่าข้าวหอมไทยได้รางวัลชนะเลิศ ส่วนข้าวหอมจากกัมพูชาเป็นอันดับที่ 2 ตามด้วยข้าว Japonica (ข้าวเมล็ดสั้น) จากสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 3

สำหรับการประกวดครั้งนี้มีข้าวจากหลากหลายประเทศส่งเข้าประกวดมากถึงกว่า 50 ตัวอย่าง โดยการให้คะแนนจะพิจารณาจากความสวยและความสะอาดจากตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดที่ยังไม่ได้หุง 40 คะแนน และอีก 60 คะแนนจะพิจารณาจากข้าวที่หุงแล้วว่ามีรสชาติดีระดับใดแล้วรวมเป็นคะแนนเฉลี่ย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### พาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรยโสธร มอบรถเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

วันที่ 16 พ.ย.59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมเกษตรกร พร้อมมอบผ้าปูตากข้าว จำนวน 200 ผืนให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการตากข้าวลดความชื้น และมอบรถเกี่ยวนาข้าว จำนวน 10 คัน มูลค่า 11 ล้านบาทให้แก่กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายชาวนา โดยมี พลโทอดุร ประภาสวัต รองผอ.กอ.รมน.ภาค2 ผู้แทนกองทัพบก มารับมอบ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรให้การต้อนรับ

นายบุญธรรม กล่าวว่า จังหวัดยโสธร มีพื้นที่ 4,060.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่ มีประชากร 539,991 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ทำนา ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา ไร่อ้อย โรงงาน เป็นต้น และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำนา โดยมีครัวเรือนเกษตรกรทำนา 87,528 ครัวเรือน หรือมีพื้นที่ 1,422,846 ไร่ สำหรับการเดินทางของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มาตรวจเยี่ยม และมอบรถเกี่ยวนาข้าวและอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในจังหวัดยโสธรเป็นอย่างยิ่ง

นางอภิรดีเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มอบรถเกี่ยวจำนวน 10 คัน เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการเกี่ยวข้าว และเก็บรักษาผลผลิตข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกร เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนา

ทั้งนี้ หลังจากรัฐบาลได้มีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการกรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกระทรวงพาณิชย์ภาคที่กำกับดูแลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.นี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านผลิตและการตลาดข้าวในพื้นที่ ซึ่งผลผลิตฤดูกาล 2559/60 จะเริ่มออกสู่ตลาดมากในขณะนี้ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการของรัฐบาล รวมทั้งการพบปะกับ

เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อหาหรือการช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการ รวมทั้งช่วยเหลือด้านการตลาด และการซื้อขายข้าวเพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้น

เบื้องต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวจากชาวนาทุกพื้นที่ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางการตลาดของกรมฯ ทั้งในระบบออนไลน์ ผ่าน [thaicommercestore.com](http://thaicommercestore.com) และ [thaitrade.com](http://thaitrade.com) หากสามารถทำตลาดต่างประเทศและออฟไลน์ โดยร่วมมือกับสมาคมค้าส่งปลีกไทยในการจัดกิจกรรมโชว์ห่วย ช่วยชาวนา โดยมีธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 76 ร้าน 352 สาขา ใน 44 จังหวัด

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ เน้นด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือก ข้าวสาร และการกวดขันการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ตรวจสอบเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น เพื่อให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดโยธาธร จะเห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มชาวนาในหลายจังหวัดในภาคอีสาน ทั้งการกลับมาใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ เพื่อทำกินอย่างพอเพียง สำหรับครอบครัวและชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้เพิ่มเติมนอกจากภาคเกษตร การใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือทำกิน ไม่พึ่งสารเคมี ลดความเสี่ยงด้านเงินทุน ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการปลูกข้าวทั่วไปแต่ได้มูลค่าที่สูงกว่า รวมถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนจากโครงการพระราชดำริที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

## **คว่ำโควตา ส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์**

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ให้โควตาคำนำเข้าข้าวจากประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นการซื้อขายระหว่างเอกชนฟิลิปปินส์และเอกชนของทั้งสองประเทศ (ปีทูปี) โดยโควตาที่ไทยได้ใน รูปแบบปีทูปีมีปริมาณทั้งหมด 3 แสนตัน ส่วนเวียดนามได้โควตาในปริมาณ 3 แสนตัน เช่นกัน

"จากการเปิดโควตานำเข้าข้าวในส่วนของเอกชนกับเอกชน ขณะนี้มีบริษัทฟิลิปปินส์เริ่มนำเข้าข้าวจากเอกชนไทยแล้วหลายหมื่นตัน ซึ่งคาดว่าไทยจะสามารถขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคาข้าวไทยขณะนี้ไม่ห่างจากคู่แข่งมากนัก โดยไทยขายข้าวได้ในราคาตันละ 350 เหรียญสหรัฐ ใกล้เคียงกับเวียดนาม แต่ข้าวไทยมีคุณภาพดีกว่า" นายชูเกียรติ กล่าว

สำหรับการนำเข้าข้าวในส่วนของ รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลฟิลิปปินส์ (เอ็นเอฟเอ) จะนำเข้าข้าว โดยเชื่อว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์น่าจะเปิดนำเข้าข้าวเฉพาะในส่วนของปีทูปีไปก่อน เพราะโควตาที่เปิดให้เอกชนนำเข้านั้นมีระยะเวลาสามารถนำเข้าได้จนถึงปีหน้า

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ส่วนสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวขณะนี้ราคาข้าวไทยถือว่าปรับลดลงมามาก ใกล้เคียงกับคู่แข่ง โดยข้าวขาว 5% ของไทยส่งออกอยู่ที่ตันละ 356 เหรียญสหรัฐ ส่วนข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามส่งออกอยู่ที่ตันละ 345 เหรียญสหรัฐ ข้าวชนิดเดียวกันของอินเดียส่งออกอยู่ที่ 350 เหรียญสหรัฐ ซึ่งราคาไม่ห่างกันมาก จากปกติที่ราคาข้าวไทยจะห่างจากคู่แข่งถึงตันละ 50-60 เหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะส่งผลดีทำให้การส่งออกข้าวไทยในปี 2560 จะส่งออกได้มากถึง 9.5 ล้านตัน ส่วนปี 2559 คาดว่าจะส่งออกได้ในระดับ 9-9.3 ล้านตัน

“ถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะราคาข้าวที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วไม่ได้ห่างกันมาก ทำให้ปีหน้าไทยจะส่งออกข้าวได้มากขึ้น” นายชูเกียรติ กล่าว  
ที่มา โปสเตอร์ทูเดย์

## รมว.พาณิชย์ แนะนำผู้ส่งออกไทยมุ่งเจาะตลาดข้าวหอมมะลิในมณฑลเสฉวนหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์ตลาดข้าวไทยในจีน โดยเฉพาะการบริโภคข้าวไทยของชาวเสฉวน นิยมบริโภคข้าวไทยมากขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิไทย อีกทั้งปัจจุบัน ผู้นำเข้าข้าวในมณฑลเสฉวนยังมีจำนวนน้อยมาก ทำให้การแข่งขันในตลาดยังไม่รุนแรง เช่น ตลาดทางจินตอนใต้และจินตะวันออก จึงนับเป็นโอกาสที่ดีต่อนักลงทุนและผู้ส่งออกไทยที่ต้องการเข้ามาเจาะตลาดข้าวในมณฑลเสฉวน

สำหรับการนำเข้าข้าวไทยของจีน พบว่า ระหว่าง ปี 52 - 54 จีนมีการนำเข้าข้าวไทยมากเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด จนกระทั่งปี 55 จีนนำเข้าข้าวไทยลดลง ตามลำดับจนไทยตกอยู่ในลำดับที่สามต่อจากเวียดนาม และปากีสถาน ในปี 59 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน การนำเข้าข้าวไทยของจีนอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยจีนได้นำเข้าข้าวจากไทยจำนวน 529,500 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 52.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 26.6% ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากเวียดนามที่ได้ส่งออกข้าวมาจีนถึง 855,900 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 42.9% ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีน โดยสาเหตุหลักที่จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามมากกว่าข้าวไทย เนื่องจากปัญหาราคาข้าวไทยสูงกว่าเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมชาวจีนยังเห็นว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง ทำให้เป็นที่นิยมของผู้ที่มีรายได้ปานกลาง-สูง และผู้ที่มีคุณภาพ การบริโภคข้าวไทยของชาวเสฉวน ชาวเสฉวนนิยมบริโภคข้าวไทยมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิไทย

อีกทั้ง ขณะนี้กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศได้ออกมาตรฐานข้าวหอมมะลิ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้ผู้นำเข้าและผู้บริโภคต่างประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1.) ข้าวหอมมะลิไทย (THAI HOM MALI RICE) กำหนดให้มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 92% (2.) ข้าวหอมไทย (THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือ THAI AROMATIC RICE) มีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่า 80% มีมิโลสไม่เกิน 20% (3.) ข้าวหอมที่มีเงื่อนไขแตกต่างจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## พาณิชย์ มั่นใจไทยยังครองส่วนแบ่งการตลาดข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ในตลาดฮ่องกง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ คาดว่าทั้งปีไทยจะสามารถครองแชมป์ส่วนแบ่งการตลาดข้าวในฮ่องกงได้เป็นอันดับ 1 อย่างแน่นอน โดยจะมีปริมาณนำเข้า 195,000 ตันเพิ่มขึ้น 8% จากปี 58 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังจากในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากไทยแล้วปริมาณ 146,197 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณ 140,886 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 3.77% โดยไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าวเป็นอันดับ 1 ในฮ่องกงคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 60% ของการนำเข้าทั้งหมด ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงให้เห็นว่า ฮ่องกงมีความเชื่อมั่นในข้าวไทยเหนือคู่แข่งและให้การสนับสนุนนำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งจากการร่วมหารือกับคณะผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญฮ่องกงกว่า 30 ราย ซึ่งมีสัดส่วนการนำเข้ารวมกันมากกว่า 80% ในงานโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) สินค้าข้าวหอมมะลิไทย ผลิตภัณฑ์ข้าว และ

ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 13-16 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกันในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าข้าวไทย-ฮ่องกง และมาตรฐานข้าวฉบับใหม่ของไทยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมการส่งออกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่งและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

"ได้ขอฮ่องกงสนับสนุนนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มมากขึ้นโดยในปีการผลิต 2559/2560 ไทยมีปริมาณน้ำฝนมากทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อการส่งออกตามคำสั่งซื้อตลาดต่างประเทศประกอบกับราคาข้าวหอมมะลิไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ที่สำคัญข้าวไทยมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงมากกว่าข้าวของคู่แข่ง ซึ่งปัจจุบันตลาดฮ่องกงมีแนวโน้มการบริโภคข้าวของคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณภาพมากขึ้น จึงขอให้ฮ่องกงนำเข้าข้าวไทยชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด และข้าวกล้อง เป็นต้น เพื่อรองรับตลาดกลุ่มดังกล่าว" นางอภริณี กล่าว

นอกจากนี้ คณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเดินทางมาครั้งนี้มีโอกาสนำเข้ารับฟังกระบวนการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและกระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการคัดข้าวในเบื้องต้นของกรมการค้าต่างประเทศ และเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยผู้นำเข้าฮ่องกงได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเชื่อมั่นในการผลิต คุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าที่ใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ข้าว ณ บริษัท โรงเส้นหมี่ขอเอง จำกัด และบริษัท นำเขา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้รับทราบว่า วันนี้...ข้าวไทยได้ผสมเข้ากับนวัตกรรมขั้นสูงและงานวิจัยพัฒนาต่างๆ จนนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย และยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีความหลากหลาย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **พาณิชย์แนะสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว ตอบโจทย์ตลาดญี่ปุ่น**

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นว่า ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มบริโภคข้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากในปี 2558 ชาวญี่ปุ่นบริโภคข้าวลดลงเหลือเพียง 55 กิโลกรัมต่อปี หรือบริโภคเพียงครึ่งหนึ่งจากปริมาณที่เคยบริโภคเมื่อปี 2505 ซึ่งบริโภคถึง 118 กิโลกรัมต่อปี แต่ในขณะเดียวกันเป็นที่สังเกตว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากข้าวออกสู่ตลาดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าว และ ตอบโจทย์กระแสนิยมรักสุขภาพของชาวญี่ปุ่นด้วย

ในปี 2559 นี้ ญี่ปุ่นมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทำจากข้าวออกสู่ตลาดมากมาย เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากผู้บริโภค เช่น เครื่องดื่มโคล่าที่ทำจากข้าว ซึ่งเครื่องดื่มโคล่าจากข้าวนี้เริ่มวางจำหน่ายเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยรสชาติหวานผสมความซ่า ช่วยแก้กระหายได้ดี บริโภคได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมียอดขายกว่า 1 แสนแก้วภายใน 2 สัปดาห์ ทำให้ผู้ผลิตต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะที่น้ำนมข้าวที่ใช้วัตถุดิบจากข้าวกล้องก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากมีรสชาติหวานโดยไม่ต้องเติมน้ำตาล อีกทั้งมีคุณค่าทางอาหาร เหมาะสำหรับเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ



นอกจากนี้ กาแฟข้าวและคราฟต์เบียร์นับเป็นสินค้าที่น่าสนใจในญี่ปุ่น ในส่วนของกาแฟข้าวจะผลิตจากการนำข้าวกล้องมาคั่วจนดำ จะได้รับกาแฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถดื่มกาแฟได้ เนื่องจากปราศจากคาเฟอีน ด้านคราฟต์เบียร์ซึ่งใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต จะมีความหวานและหอมกลิ่นข้าว เป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่สร้างกระแสนิยมให้กับคราฟต์เบียร์ชนิดนี้ได้เช่นกัน

“เทรนด์การบริโภคผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากข้าวของชาวญี่ปุ่นนี้ นับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากข้าวไทยในการเจาะตลาดผู้บริโภคญี่ปุ่นที่เน้นสินค้าเพื่อสุขภาพและชื่นชอบสินค้าที่มีเอกลักษณ์ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอีกทางหนึ่งด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

ข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทั้งด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของญี่ปุ่น โดยที่ผ่านมามีมาตรการปกป้องสินค้าเหล่านี้เพื่อคุ้มครองทั้งชาวนา ผู้ผลิต และผู้บริโภค ส่งผลให้ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวจากไทยส่งออกไปญี่ปุ่นได้ไม่มากนัก แต่หากผู้ประกอบการไทยนำนวัตกรรมหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าวที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคญี่ปุ่นก็จะสามารถสร้างกระแสชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทยให้กับชาวญี่ปุ่นได้ ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยโดยนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมืออีกด้วย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม - กันยายน 2559) ไทยส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่นมูลค่า 86.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 12 ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

### **นบข.ไฟเขียวโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเหนียวต้นละ 13,000 บ. ชงกรม.สัปดาห์หน้า**

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้าในโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวนาปี ปีการผลิต 59/60 ในกรณีของข้าวเหนียว โดย เกษตรกรจะได้รับเงินทั้งหมด 13,000 บาท แบ่งเป็น วงเงินสินเชื่อ 9,500 บาทต่อต้น ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 2,000 บาทต่อต้น และค่าเก็บรักษาข้าวเหนียวในยุ้งฉาง 1,500 บาทต่อต้น แต่หากเกษตรกรไม่ต้องการเก็บรักษาข้าวเหนียวในยุ้งฉางจะได้รับเงิน 11,500 บาท โดยกำหนดรายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยราคาตลาดขณะนี้อยู่ที่ 10,500-10,600 บาทต่อต้น สำหรับข้าวเหนียวจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนธันวาคมนี้ และหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือเป็นกรอบเดียวกันกับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือก ทำให้เกษตรกรคนใดที่ปลูกข้าวทั้งสองชนิดและเข้าร่วมโครงการในส่วนของข้าวหอมมะลิไปแล้ว จะไม่ได้รับค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 2,000 บาทต่อต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวนาปี ปีการผลิต 59/60 สำหรับเกษตรกรภาคใต้ จากเดิมสิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนกรกฎาคม ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังเป็นไปตามกำหนดเดิม

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงมติ นบข.ที่เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวเหนียว โดยมาตรการชะลอการขายการขายโดยเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยกำหนดราคาช่วยเหลือให้เท่ากับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ

"ก่อนหน้านี้ถือเป็นการดูดซับข้าวจากตลาดโดยที่รัฐบาลไม่ต้องรับภาระในการเก็บรักษาข้าว ซึ่งไม่เหมือนกับการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลต้องรับจำนำทุกเมล็ดไม่ให้เป็นภาระและเมื่อถึงเวลาก็สามารถนำข้าวที่เข้าโครงการออกมาจำหน่ายโดยไม่กระทบต่อตลาดข้าว...หวังว่าต่อจากนี้ราคาข้าวจะไม่ตกลงไปมากกว่านี้ ซึ่งการดูแลราคาข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย"

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ในส่วนของเกษตรกรจะต้องปรับตัว โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยทั้งการผลิตและการ จัดจำหน่าย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการให้ข้อมูล e-Government และส่งเสริมการขายแบบ e-Commerce เพื่อให้เกษตรกรก้าวสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart-farmer) และถือเป็นการรองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่

ด้าน น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศประเมินว่า การส่งออกข้าวในปีจะเป็นตามเป้าที่วางไว้ที่ปริมาณ 9.5 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งในขณะนี้สามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 8.7 ล้านตันข้าวสาร นอกจากนี้ ทางประเทศฟิลิปปินส์ จะมีเปิดประมูลข้าวรอบใหม่ในช่วงปลายปีนี้ในปริมาณ 2 แสนตัน ซึ่งไทยก็พร้อมเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ในรูปแบบภาคเอกชนเข้าร่วมประมูลที่ มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## รมว.พาณิชย์หนุนชาวนาขายข้าวออนไลน์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จัดโปรเจกต์ใหญ่ "Thai Smart Farmers Promotion" เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยระบายข้าวสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ Thaitrade.com มุ่งหวังเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย

"กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นว่าการค้าออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างเม็ดเงินจำนวนมากให้แก่เกษตรกรไทยที่ผลิตข้าวคุณภาพชนิดต่าง ๆ ได้จำนวนมาก จึงได้ดำเนินโครงการ Thai Smart Farmers Promotion เพื่อกระจายสินค้าข้าวไทยและเป็นสื่อกลางให้กับเกษตรกรไทยกับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกร โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นแกนหลักร่วมด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งบริการทั้งหมดนี้ Thaitrade.com จะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งเกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อจะเป็นผู้ซื้อตัวจริงและมีคุณภาพผ่านการคัดกรองจากกระทรวง" นางอภิรดี กล่าว

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของโครงการ Thai Smart Farmers Promotion ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ชาวนาจากจังหวัดต่าง ๆ กลุ่มสหกรณ์ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐของกรมการค้าต่างประเทศ กลุ่มชาวนาผลิตข้าวหอมมะลิที่ขึ้นทะเบียน GI กลุ่มชาวนา/สหกรณ์ชาวนาที่ผลิตข้าวพรีเมียม เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวชนิดอื่น ๆ

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรและชาวนาไทยให้ความสนใจที่จะร่วมโครงการมากกว่า 20 ราย ซึ่ง Thaitrade.com จะช่วยเป็นที่เลี้ยงในการทำการค้าออนไลน์ผ่านศูนย์ Thaitrade.com Center เริ่มตั้งแต่การให้พื้นที่ในการโฆษณา การให้คำแนะนำเรื่องการถ่ายภาพสินค้า และการเขียนบรรยายสินค้า การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ และเทคนิคด้านการค้าออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำการค้าออนไลน์บน Thaitrade.com ตลอดจนการจับคู่ทางธุรกิจให้กับเกษตรกรชาวนาไทยกับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เกิดการซื้อขายอย่างครบวงจร โดยเกษตรกรที่สมัครเข้า

ร่วมโครงการจะต้องมีกลุ่มเครือข่ายที่มีความพร้อมในการทำการค้า สามารถบรรจุสินค้า และสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้

“ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เกษตรกรไทยจะได้ทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความดูแลของที่ปรึกษามืออาชีพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คาดหวังว่าโครงการ Thai Smart Farmers Promotion ผ่านช่องทาง Thaitrade.com จะเป็นอีกช่องทางสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มีการกระจายสินค้าข้าวไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี” นางมาลี กล่าว  
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### **ธ.ก.ส.มองไกลคิดระบายข้าวยุ่งฉวาง ราคาตลาดสูงกว่าจํานำเรียกสหกรณ์เข้าซื้อทันที**

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ธนาคารได้เตรียมแผนสำหรับรับมือกรณีที่สถานการณ์ราคาข้าวอ่อนตัวลงกว่าราคา ที่เข้าสู่โครงการจํานำยุ่งฉวางว่าจะต้องระบายข้าวอย่างไร โดยจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ในวันที่ 23 พ.ย.นี้รายละเอียดเบื้องต้นก็คือ ธ.ก.ส.จะจับมือกับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพกว่า 140 แห่ง รับซื้อข้าวจากโครงการเพื่อนำไปแปรรูป แล้วผลิตข้าวถุงออกจำหน่ายต่อไป ซึ่งการระบายข้าวให้สหกรณ์นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เดือน หรือเข้ามาซื้อตั้งแต่ยังไม่สิ้นสุดสัญญา โดยจะพิจารณาเมื่อราคาสูงกว่าราคาที่รับจํานำไว้

"การระบายจะเริ่ม ตั้งแต่ยังไม่ครบระยะเวลา 5 เดือน หากราคาตลาดสูงกว่าราคาที่รับจํานำยุ่งฉวางไว้ สหกรณ์ก็จะเข้ามารับซื้อทันที เพราะถ้าซื้อราคาสูงกว่าที่เกษตรกรจํานำไว้ เกษตรกรก็ขาย เพราะเขาได้กำไรอยู่แล้ว ซึ่งสหกรณ์กว่า 140 แห่งนี้กำลังผลิตรับได้ถึง 2 ล้านตันข้าวเปลือก" นายอภิรมย์กล่าว

อย่างไรก็ดี หากครบระยะเวลา 5 เดือนแล้ว เกษตรกรไม่มาไถ่ถอน ธ.ก.ส.จะใช้วิธีการเปิดประมูลข้าว โดยดึงฝ่ายปกครองเข้าร่วม ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการระบายข้าวระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งประมูลกลุ่มสหกรณ์ก็สามารถเข้าไปประมูลแข่งขันได้เช่นกัน "การประมูลจะกำหนดเป็นพื้นที่ แล้วแต่จังหวัดกำหนด บางที่ก็อาจจะเอา 3 อำเภอ หรือ 5 อำเภอ หรือทั้งจังหวัดมาเปิดประมูล" นายอภิรมย์กล่าว

ด้านนายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาได้ผลิตข้าวถุง A-Rice ราว 2 ล้านตัน ส่วนผลผลิตข้าวที่รับจํานำยุ่งฉวางไว้ปีนี้ และจะพิจารณาอีกครั้งในช่วงใกล้ครบ 5 เดือน ว่าจะมีส่วนที่จะนำไปผลิตข้าวถุงจำนวนเท่าใด เพราะต้องรอดูว่าเกษตรกรจะมากไถ่ถอนมากน้อยแค่ไหน

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ทาง ธ.ก.ส.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) เพื่อร่วมมือกันในการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร ทั้งในด้านวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพความร่วมมือดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยง ผลผลิตเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง SME เกษตร โดยเฉพาะข้าว A-Rice ซึ่งจะเข้าสู่โครงการนี้ 250 ตัน นำไปขายตลาดผ่านช่องทางจำหน่ายของเดอะมอลล์กรุ๊ป และไทยแอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ หรือตลาดไท จะขยายไปยังผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ ด้วย อย่างเช่น กลัวยหอมทอง และผัก ซึ่งรวมแล้วทั้งหมดจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### แมตซ์ซื้อข้าว-มัน 6.3 หมิ่นล้าน สยามไดมอนต์ฟีนลิตใหญ่ฮ่องกง

จากที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเจรจาการค้าสินค้าข้าวและมันสำปะหลังระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล กรุงเทพฯ โดยมีผู้นำเข้ารายสำคัญจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 290 รายจาก 29 ประเทศ และมีผู้ประกอบการไทยร่วมงานกว่า 110 รายนั้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ มูลค่ารวมประมาณ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 6.3 หมิ่นล้านบาท(คำนวณที่ 35 บาท/ดอลลาร์) แบ่งเป็นมูลค่าคำสั่งซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวประมาณ 806 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 2.8 หมิ่นล้านบาท และมูลค่าคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอีกประมาณ 1,005 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 3.5 หมิ่นล้านบาท

ทั้งนี้ภายในงานโดยส่วนหนึ่งได้มีการเซ็นเอ็มโอยูระหว่างผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกงกับผู้ประกอบการของไทยรวม 4 สัญญา ประกอบด้วย การลงนามสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจำนวน 1 หมิ่นตันระหว่างบริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งลิมิเตดฯ กับบริษัท สยามไดมอนต์ เอ็กปอร์ตไรซ์ จำกัด(บจก.) , การลงนามสั่งซื้อข้าวGABA ไรซ์ จำนวน 100 ตันระหว่างบริษัท Kui Fat Yuen Limited กับ บจก.โรงสีไฟบางซื่อเจียมั่ง ไรซ์ มิลล์ ,การลงนามสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่และเส้นก๋วยเตี๋ยว จำนวน 600 ตัน ระหว่างบริษัท Dah Chong Hong Limited(DCH)กับ บจก.ไรซ์แลนด์ฟู้ด และการลงนามสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 400 ตัน ระหว่างบริษัทKwong SUN Hong Limited กับบจก.Thai Standard Rice เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งซื้อมันสำปะหลังเส้นระหว่าง Fulachun Group กับ บจก.พี.อาร์.อินเตอร์เทรด มูลค่า156 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น ซึ่งความตกลงที่กล่าวมาข้างต้นมีกำหนดส่งมอบให้แล้วเสร็จส่วนใหญ่ภายในปี 2560

ด้านนายสัญญา เกษตรเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามไดมอนต์ เอ็กปอร์ตไรซ์เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า บริษัทซีอีซีฯ ที่บริษัทได้เซ็นเอ็มโอยูขายข้าวหอมมะลิให้ 1 หมิ่นตัน มูลค่า 250 ล้านบาทในครั้งนี้เป็นเจ้าของซูปเปอร์มาเก็ต759 สโตร์ มีสาขาในฮ่องกงมากกว่า 250 แห่ง ซึ่งทางบริษัทจะได้นำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางของบริษัทต่อไป สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มองว่านอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้ว ยังช่วยกระจายผลผลิตที่รับซื้อจากชาวนาซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวดีขึ้น

“ขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิของไทยในตลาดโลกราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณตันละ 650 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมประมาณ 570 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อดัน ส่วนข้าวขาว 5% เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 350 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาข้าวเวียดนาม ส่วนราคาข้าวเปลือกในประเทศก็ขยับราคาขึ้นมาประมาณตันละ 500 บาทถือเป็นสัญญาณที่ดี” นายสัญญา กล่าวและว่า

ปัจจุบันสินค้าข้าวของบริษัททำตลาดส่งออกสัดส่วน 80% (โดยสัดส่วน 50% เป็นข้าวขาว 30% เป็นข้าวหอมมะลิ และอีก 20% เป็นข้าวหนึ่งกับข้าวเหนียว) และสัดส่วน 20% ทำตลาดในประเทศเป็นข้าวสารบรรจุถุงสำหรับตลาดส่งออกหลักของบริษัทได้แก่ แอฟริกา สิงคโปร์และฮ่องกง โดยภาพรวมการส่งออกข้าวของบริษัทในปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 3 แสนตัน มูลค่า 4,000-5,000 ล้านบาท และปีหน้าคาดว่าจะส่งออกเพิ่มเป็น 3.5-3.6 แสนตัน โดยยังคงรักษาตลาดเดิมเป็นหลัก ส่วนตลาดข้าวในประเทศได้ผลิตข้าวถุงภายใต้แบรนด์ “เพชรสยาม” เป็นข้าวสารบรรจุถุงทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวขาว ขนาด 5 กิโลกรัมและ 49 กิโลกรัม ล่าสุดบริษัทจะเปิดตัวแบรนด์ข้าวถุงอีก 3 แบรนด์



เช่น ตราตั้มยำกุ้ง ซึ่งจะเป็นตลาดข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเพื่อลองตลาด ทั้งนี้บริษัทได้ปรับลดราคาข้าวลงใน ประเทศลงมา 25% ตามราคาข้าวสารที่ปรับลดลง

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

### ธ.ก.ส. ยันจำหน่ายยังฉางโปร่งใส ไฟเขียวชวานาทิ้งข้าวได้-ดึงพาณิชย์ช่วยขาย

จากที่ฐานเศรษฐกิจได้ติดตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/2560 หรือ การรับจำหน่ายในยังฉาง โดยได้เปิดประเด็น สัญญาจำหน่ายยังฉางซ่อนเงื่อน ในฉบับที่ 3209 วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจ โดย ยืนยันว่า โครงการดังกล่าวนี้ไม่มีซ่อนเร้น ยืนยันเหมือนกับ 2 โครงการที่แล้ว (ปี 2557/2558 และปี 2558/2559) เพราะรัฐบาลโดยเฉพาะความตั้งใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการช่วยเหลือชาวนาจริง ดังนั้นหากในอนาคตเกษตรกรไม่พอใจ หรือราคาข้าวในตลาดต่ำกว่าราคาจำหน่ายยังฉาง ก็สามารถทิ้งข้าวในยังฉางได้

“สาเหตุที่ ธ.ก.ส.ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในราคาต่ำกว่าตลาด ยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิ ทุกจังหวัดราคา ตลาดเฉลี่ยที่ 1.1 หมื่นบาท ธ.ก.ส.ให้สินเชื่อ 9,500 บาทต่อตัน เพราะคาดว่าเกษตรกรจะขายได้ราคาสูงกว่า เพียงแค่รอจังหวะเวลาแค่นั้น ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรนำข้าวในยังฉางออกมาขาย ทั้งนี้จากบทเรียนที่ผ่านมาตั้ง ราคาไว้สูงกว่าตลาดทำให้เกษตรกรขายไม่ได้ และเป็นภาระของรัฐบาล แต่ปีนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมาช่วย ระบายข้าวหลุดจำหน่าย จากเดิมที่ ธ.ก.ส.จะต้องรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้นชวานาไม่ต้องกังวล”

สอดคล้องกับนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ที่กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวทุก ชนิดเริ่มมีสัญญาณบวก ดังนั้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต้องกังวลใจ ถ้าราคาตลาดต่ำกว่า ก็ไม่ต้องนำออกไป ขายให้กับโรงสี แต่ถ้าราคาดีให้นำออกไปขาย แล้วนำเงินมาใช้คืน ธ.ก.ส.แต่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ได้ ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน

สำหรับทางเลือกในการชำระหนี้ของชวานา หากครบกำหนด 6 เดือนราคาข้าวในตลาดต่ำกว่าเงินกู้ ธ.ก.ส. จะขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้อีก 3 เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ย และชวานาไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่าง เช่น เงินกู้ 9,500 บาทต่อตัน หากราคาตลาดเพียง 8,000 บาทต่อตัน ก็ชำระหนี้เพียง 8,000 บาทต่อตันโดยในส่วนตัวต่าง 1,500 บาท ต่อตัน ชวานาไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ และหากระยะเวลาที่กำหนดในการชำระหนี้ราคาข้าวในตลาดสูงกว่าวงเงิน กู้ชวานาสามารถแจ้งธ.ก.ส.แล้วเอาข้าวไปขาย โดยชวานาสามารถรับส่วนต่างไปได้เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากการลงพื้นที่ (14 พ.ย.59) ติดตามนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และในฐานะประธานประธานคณะอนุ กรรมการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิตลงพื้นที่ดูงาน โครงการ “เกษตรครบวงจร เกษตรกรเข้มแข็ง” และรับฟัง ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นเกษตรกรของจังหวัดพิจิตร เพื่อรวบรวม ปัญหาดังกล่าวมาพูดคุยกันและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับกรม กระทรวงฯ หรือ รัฐบาล เข้ามาให้การช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ นายจักรพันธ์ เกลิ้งพุ่ม กรรมการเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กล่าว รายงานในที่ประชุมว่า มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ กว่า 70 ราย พื้นที่รวม 1,762 ไร่ โดย เกษตรกรได้รับความพอใจในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตได้จริง แต่ยังมีปัญหาไม่สามารถเชื่อมการตลาดได้

เนื่องจากโรงสีที่เข้าร่วมโครงการตั้งเงื่อนไขว่าหากจะรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาสูงกว่าราคาตลาดตันละ 200 บาท จะต้องมีกำไรไม่เกิน 14% ซึ่งไม่มีชาวนารายใดทำได้จึงเรียกร้องเรียนให้ทางคณะนำเรื่องไปพิจารณาเพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ไข

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

### **มาตรฐานข้าวฉบับใหม่บังคับใช้ 20 ธ.ค.นี้**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าข้าวฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้ว โดยขณะนี้กำลังรอปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ โดยประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานข้าวฉบับใหม่ เป็นการปรับปรุงจากฉบับปัจจุบัน ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 40 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า และส่งออกข้าวกับประเทศคู่แข่ง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ มาตรฐานข้าวฉบับใหม่ ได้แบ่งจัดลำดับข้าวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตลาดระดับบน คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ จึงได้ปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นข้าวหอมชั้นเลิศของไทย โดยกำหนดให้มีข้าวหอมมะลิไทยสัดส่วนไม่น้อยกว่า 92% และใช้ชื่อภาษาไทยว่าข้าวหอมมะลิไทยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า ไทย หอม มะลิ ไรซ์

ต่อมาคือกลุ่มตลาดระดับกลาง คือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้าวเกรดรองจากข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งมีราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยได้กำหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทยฉบับใหม่ เพื่อเป็นไฟล์ตติ้ง แบรินด์ ในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม กัมพูชา และเป็นการส่งเสริมการวิจัยข้าวหอมพันธุ์ใหม่ ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ส่งออกได้ โดยมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทยนี้ จะมีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่าสัดส่วน 80% มีโมลัสไม่เกิน 20% ใช้ชื่อภาษาไทยว่าข้าวหอมไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า ไทย จัสมิน ไรซ์ หรือไทย อโรมาติก ไรซ์

สุดท้ายคือ กลุ่มตลาดระดับล่าง เป็นการเปิดช่องทางการส่งออกข้าว กรณีที่ผู้ซื้อต่างประเทศต้องการบริโภค ข้าวหอม ที่มีเงื่อนไขแตกต่างจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ซื้อสามารถซื้อข้าวหอมผสมในรูปของข้าวตามตัวอย่าง ภายใต้มาตรฐานสินค้าข้าวที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้า การผลิต และการส่งออกข้าวในปัจจุบัน

ส่วนแนวโน้มการขยายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในไตรมาสสุดท้ายนี้ กรมฯ กำลังติดตามการนำเข้าข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ ที่คาดว่าจะเปิดประมูลนำเข้าข้าวช่วงปลายปีอีก 300,000-500,000 ตัน ตามแผนการนำเข้าข้าวเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารภายในฟิลิปปินส์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### **ประกบผู้ส่งออกข้าว-แปรรูปข้าว ติวเข้มมาตรการสกัดวีตขาย 'จีน'**

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค ของจีน (AQSIQ) ได้กำหนดมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ส่งออกข้าวมาจีนทุกประเทศทำการตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยสำหรับผู้ผลิตต่างชาติของข้าวนำเข้า ของ AQSIQ

กรมวิชาการเกษตร จึงร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมการข้าว ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว และเสนอรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าว 134 ราย ให้ AQSIQ พิจารณาขึ้นทะเบียน ซึ่ง AQSIQ ได้ทยอยดำเนินการตรวจประเมิน เริ่มจากผู้ที่เคยส่งออกข้าวไปจีน มีกำลังการผลิตสูง และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ AQSIQ แจ้งว่ามีผู้ผลิตและแปรรูปข้าวชุดแรกได้รับการขึ้นทะเบียนจาก AQSIQ แล้วกว่า 80% แต่หลังจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถส่งออกข้าวไปจีนได้

ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร จึงจะจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่จะรับการตรวจประเมินในครั้งต่อไป และจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำในการปรับปรุงโรงงาน ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะเร่งประสานกับ AQSIQ ให้จัดส่งคณะผู้แทนเดินทางมาตรวจประเมินโดยเร็วที่สุด เพื่อรับประกันว่าการส่งออกข้าวไทยไปจีนจะเป็นไปอย่างราบรื่น

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

=====

### เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงเพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อ ท่ามกลางภาวะราคาข้าวของไทยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับเวียดนาม เนื่องจากในช่วงนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาก ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 347-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี อ่อนตัวลงจากระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังคงแข่งขันกับประเทศคู่แข่งค่อนข้างลำบาก ขณะที่ผู้ซื้อจากแอฟริกาได้หันไปซื้อข้าวจากประเทศไทยและปากีสถาน ซึ่งมีราคาถูกกว่า ทำให้วงการค้าคาดว่าในปีนี้อัตราการส่งออกเวียดนามไม่น่าจะส่งออกได้เกิน 5 ล้านตัน ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งออกไปถึง 6.58 ล้านตัน

มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน AQSIQ ของจีนเตรียมจะเข้าไปตรวจโรงงานของผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงพิธีสารที่สองฝ่ายลงนาม ซึ่งระบุว่าบริษัทที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้จะต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของจีนก่อน

ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามหลายรายกำลังประสบกับปัญหาในการส่งออกข้าวอันเนื่องมาจากกฎหมายที่ควบคุมการส่งออกข้าว ฉบับที่ Decree 109/2010/ND-CP ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2553 ที่กำหนดให้ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายอย่าง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถส่งออกข้าวได้ ซึ่งข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น จะต้องมียอดสินค้าที่เก็บสต็อกข้าวเปลือกได้อย่างน้อย 5,000 ตัน และมีโรงสีที่มีกำลังการผลิตอย่างน้อย 10 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งหลังจากที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ได้ทำให้ผู้ส่งออกข้าวบางรายต้องออกจากธุรกิจไปเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นได้ และมีบางรายที่ต้องย้ายบริษัทไปอยู่ต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

### กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 60,016 ตัน เพิ่มขึ้น 44.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 41,429 ตัน ในกันยายน 2559 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 53.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 39,064 ตัน

ในเดือนตุลาคม 2558 โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2559) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 421,521 ตัน เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 408,169 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 10 เดือนแรก ได้แก่ ประเทศจีน 89,646 ตัน ฝรั่งเศส 61,173 ตัน โปแลนด์ 56,151 ตัน เนเธอร์แลนด์ 21,494 ตัน มาเลเซีย 26,891 ตัน สหราชอาณาจักร 17,357 ตัน เป็นต้น

ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน โปแลนด์ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

### เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์เมียนมาร์ (The Ministry of Commerce) ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่คุ้มกับต้นทุนการเพาะปลูกข้าวหลังจากที่ราคาข้าวเปลือกในประเทศปรับตัวลดลงมาก และแม้ว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 3 เดือน แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่เห็นผลมากนัก

ทั้งนี้คณะกรรมการด้านการเกษตรได้เห็นชอบให้มีการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้ในราคาที่เป็นธรรม โดยจะเริ่มรับซื้อในพื้นที่เขตนคร Yangon ในเขต Ayeyawady และเขต Bago ซึ่งหลังจากมีมาตรการนี้ราคาข้าวเปลือกเริ่มขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยระดับราคาที่จะทำให้เกษตรกรเริ่มมีกำไรนั้นจะต้องเป็นราคาที่สูงกว่าระดับ 400,000 จ๊าดต่อ 100 baskets

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (The Myanmar Rice Federation) มีแผนที่จะส่งออกข้าวประมาณ 300,000 ตัน ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมศกหน้า โดยจะร่วมมือกับบริษัทสมาชิกในการส่งออกข้าว ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา *Oryza.com*

### อินโดนีเซีย

ประธานาธิบดี Joko Widodo ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีนี้ยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าว เพราะอุปทานข้าวในประเทศยังคงมีเพียงพอกับความต้องการบริโภค โดยสต็อกปัจจุบันมีประมาณ 1.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 92% เนื่องจากในปีนี้มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากขึ้นทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

### ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture; DA) รายงานว่า ในปี 2016 นี้ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีจำนวนประมาณ 17.91 ล้านตัน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนี



ใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ทั้งนี้เมื่อเทียบกับผลผลิตในปีที่ผ่านมาที่มีจำนวนประมาณ 18.15 ล้านตัน คาดว่าในปีนี้อผลผลิตจะลดลงประมาณ 1.3%

สำหรับผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ คาดว่าจะมีประมาณ 7.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

### **ฮ่องกง**

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 260,400 ตัน เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปริมาณ 257,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 152,200 ตัน เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับ 145,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,000 ตัน ข้าวหอม 135,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 11,200 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 58.4% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 56.4%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 77,300 ตัน ลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับ 81,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 68,100 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 9,200 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.7%) จีนประมาณ 15,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.1%) ออสเตรเลียประมาณ 6,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.7%) กัมพูชาประมาณ 1,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.7%) และประเทศอื่นๆ รวม 4,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 มีปริมาณ 13,008 ตัน เพิ่มขึ้น 23.17% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,561 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 10,396 ตัน จีนจำนวน 741 ตัน สหรัฐฯจำนวน 649 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนตุลาคม 2559 ทั้งหมดรวม 11,900 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,500 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่น ๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) เป็นต้น

ที่มา *สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department*

### **อินเดีย**

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า ณ วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา สต็อกข้าวของรัฐบาลมีประมาณ 16.56 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 14.93 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.73 ล้านตัน ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีจำนวนประมาณ 25.04 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาก จากข้าวเปลือกประมาณ 12.52 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.85 ล้านตัน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 19.6 % เมื่อเทียบกับจำนวน 20.928 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกปัจจุบันมี มากกว่า สต็อกขั้นต่ำ (Foodgrains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 144 % (ซึ่งกำหนดไว้ ณ วันที่ 1 ต.ค. ที่จำนวน 10.25 ล้านตัน)

ที่มา *Oryza.com*

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 217,733 ตัน ลดลงประมาณ 4.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 227,337 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าว สายพันธุ์ Japonica 15,158 ตัน ลดลงประมาณ 5.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 16,037 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 202,575 ตัน ลดลงประมาณ 4.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 211,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,195 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 47,633 ตัน ฝรั่งเศส 34,100 ตัน เนเธอร์แลนด์ 29,978 ตัน โปแลนด์ 20,461 ตัน โปรตุเกส 18,604 ตัน เบลเยียม 12,259 ตัน เยอรมนี 12,454 ตัน อิตาลี 11,226 ตัน สเปน 5,930 ตัน สาธารณรัฐเชค 4,946 ตัน สวีเดน 5,848 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-15 พฤศจิกายน 2559 มีการส่งออก 50,278 ตัน ลดลง 11.73% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,379 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 36,525 ตัน ลดลงประมาณ 3.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,742 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 13,753 ตัน เพิ่มขึ้น ประมาณ 107.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,637 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 14,477 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 18,813 ตัน โปรตุเกส 6,945 ตัน กรีซ 5,206 ตัน สเปน 5,342 ตัน บัลแกเรีย 2,413 ตัน สหราชอาณาจักร 1,133 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าว สายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*